



บันทึกข้อความ

อพช.	รอง อพช.1
เลขที่รับ 5790	เลขที่รับ 4002
วันที่ 29 ธ.ค. 60	วันที่ 478-06
เวลา 14.50	เวลา 14.20

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มงานสวัสดิการ โทร. ๑๖๐๓๔

ที่ ลค ๑๕๐๓

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๑. ต้นเรื่อง

ด้วยสภกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมห้องเมจิก ๓ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน ถนนกำแพงเพชร ๖ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

๒. ข้อเท็จจริง

สภกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด จึงขออนุญาตให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน ๑๕๖ คน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รายชื่อตามเอกสารแนบ ไปเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามข้อ ๑

๓. ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานของสภกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเลขาธิการกรมพิจารณาแล้ว เห็นควรอนุญาตให้ข้าราชการกรมฯ ตามรายชื่อข้อ ๒ รวม ๑๕๖ คน เดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสภกรณ์ฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายทุกรายการ เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง จากงบประมาณของสภกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต


(นายวงศ์ แสงเมือง)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ กองคลัง รักษาราชการแทน
เลขาธิการกรม



(นายอภิชาติ ไตติลภเวช)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
29 S.A. 2560

สำเนาถูกต้อง


(นายเมธาพัฒน์ วงษ์ป่า)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นายทวีป บุตรโพธิ์)
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

รายชื่อผู้แทนสมาชิก

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานเลขานุการกรม+กลุ่มตรวจสอบภายใน+กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร+กองประชาสัมพันธ์
2	น.ส.ชูลี แยมกลิ่น	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กองคลัง
3	นายปราโมทย์ ฉายศรี	หัวหน้ากลุ่มสรรหาและประเมินผล	กองการเจ้าหน้าที่
4	นายสรยุทธ จันสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กองแผนงาน
5	นายันทวุฒิ เนียมสินธุ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
6	นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ	หน.ก.ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พยากรณ์บุคคล	สถาบันการพัฒนาชุมชน
7	นางลดา นพรัตน์	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน	สำนักส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
8	นายจิรวุฒิ เพิ่มทอง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
9	น.ส.สุกานดา แสงวงษ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงิน
10	นายปรีชา กิตติสัตยกุล	ผู้ตรวจราชการกรม	สำนักตรวจราชการ+สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
11	ว่าที่ ร.ต.ปรปรก ศิริถาวร	เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศาลปกครอง
12	นายไกรฤกษ์ มูลเมือง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
13	นายพิเชษฐ์ องค์กรวิทยา	พัฒนาการอำเภอเกาะคา	ลำปาง
14	นายนิยม ไชยสุรินทร์	พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม	ลำปาง
15	นายสมเพ็ญ ลำมะศักดิ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	เชียงราย
16	นายเรวัฒน์ ใจจักร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	เชียงราย
17	นางกฤษฎา ส่งต่าย	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	น่าน
18	นายเทพ วงษ์สุภา	พัฒนาการอำเภอ	พะเยา
19	นางณิชพลัญญ์ วรรณคำ	หน.ก.ง.สารสนเทศการพัฒนารวมชน	พะเยา
20	นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์	หน.ก.ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนารวมชน	แพร่
21	ว่าที่ พ.ต.รณยุทธ มโนวงศ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	แม่ฮ่องสอน
22	นางธนพรรณ รียะป่า	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ลำพูน
23	นายดุสิต องอาจ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
24	นางสาวศุภากร คนไฉ	พัฒนาการอำเภอเนินมะปราง	พิษณุโลก
25	นายพีระ คำศรีจันทร์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กำแพงเพชร

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
26	นายจักกษณ์ ประมาพันจุนวงศ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กำแพงเพชร
27	นายประจวบ เจนนัดดี	พัฒนาการอำเภอท่าสองยาง	ตาก
28	นายประกอบ ธีวีระพันธ์	หน.ก.ง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน	นครสวรรค์
29	นางเพียงใจ ยาดี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	นครสวรรค์
30	นายยงยุทธ พันตารักษ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	พิจิตร
31	นายชรินทร์ เทวโรอุปโค	พัฒนาการอำเภอ	พิจิตร
32	นางอรทัย จันทร์ผ่อง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	เพชรบูรณ์
33	น.ส.อุดมศรี สุวรรณรัตน์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	เพชรบูรณ์
34	น.ส.วารีย์ ทับทองกลาง	หน.ก.ง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน	สุโขทัย
35	นายสันติ เทียงธรรม	หน.ก.ง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน	อุตรดิตถ์
36	นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง	หน.ก.ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน	อุตรดิตถ์
37	นายรังสฤษฏ์ นาคเพ็ชร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี+เพชรบุรี
38	นายไพโรจน์ เดชาถิ่นันท์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี+เพชรบุรี
39	นายดำรงค์ มากระจัน	หน.ก.ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน	กาญจนบุรี
40	นายสุรชาติ แก้วทองประจำ	พัฒนาการอำเภอนครชัยศรี	นครปฐม
41	นายเชิด จินะเป็งกาศ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์
42	นางนิตยา มะลิขาว	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ราชบุรี
43	นางทศมนพร พุทธจันทรา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	ราชบุรี
44	นายณรงค์ ยางงาม	พัฒนาการอำเภอตอนเจดีย์	สุพรรณบุรี
45	น.ส.สุภาภรณ์ วงษ์วิจารณ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สุพรรณบุรี
46	นายสมบัติ ยิ่งวัฒนา	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	สมุทรสงคราม
47	นางอามร ถุงทอง	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	สมุทรสาคร
48	นายพิภูวูธ นาโควงศ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
49	น.ส.กุลวดี รุ่งธนรักษ์	พัฒนาการอำเภอบางละมุง	ชลบุรี
50	นางศิริมา วิชญธรรกุล	หน.ก.ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน	จันทบุรี
51	นายชูชาติ เอี่ยมวิจิตร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	ฉะเชิงเทรา
52	น.ส.เบญจวดี อ้นถาวร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ฉะเชิงเทรา

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
53	น.ส. สารีศา สุดใจ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ตราด
54	นางศศิภาญจน์ ตระการศาสตร์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก+นครนายก
55	นายสมานชัย นัตดา	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	นนทบุรี
56	น.ส.น้องนุช คำหอม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	นนทบุรี
57	น.ส.พรพิมล จำรัสพันธุ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ปราจีนบุรี
58	นางพรเพ็ญ ตะปะใจทย์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	ระยอง
59	น.ส.ลำเพย พุกเจริญ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	สมุทรปราการ
60	นางกัญญา สุนทรวัฒน์	พัฒนาการอำเภอศรีอยุธยา	สระแก้ว
61	นายศิริบุรณ พรมหคุณ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี+อุดรธานี
62	ว่าที่ ร.ต. เฉลิมขันธ์ โกสุมภ์ศิริ	นักจัดการงานทั่วไป	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี+อุดรธานี
63	นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า	พัฒนาการอำเภอชุมแพ	ขอนแก่น
64	นางจิรภา เชื้อดวงผุย	หน.ก.ง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน	ขอนแก่น
65	ว่าที่ ร.ต.กฤษฎา การพงษ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	ขอนแก่น
66	นายสุทธินันท์ โนนทวงษ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ขอนแก่น
67	นายดอกดิน ต่อมทอง	พัฒนาการอำเภอ	บึงกาฬ
68	นายสุพัฒน์ ทองสุทธิ	พัฒนาการอำเภอเมืองเลย	เลย
69	น.ส.ทิพวัลย์ ทันทา	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	เลย
70	นายสาโรจ เพชรราเวช	พัฒนาการอำเภอวารินวิบูลย์	สกลนคร
71	นายวิรุฒ แสสนสา	พัฒนาการอำเภอภูพาน	สกลนคร
72	ว่าที่พันตรีสุทธินันต์ พรหมศิริ	พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย	หนองคาย
73	นายบรรจง สุพรรณพานิชย์	พัฒนาการอำเภอ	ชัยภูมิ
74	นางจรัสพร บุญเงิน	พัฒนาการอำเภอคอนสวรรค์	ชัยภูมิ
75	นางพูนผล แหวนแก้ว	พัฒนาการอำเภอ	ชัยภูมิ
76	นายสุบิน ปาเวียง	พัฒนาการอำเภอศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู
77	นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	ศูนย์ศึกษาฯนครราชสีมา+นครราชสีมา
78	นายณรงค์ รณเกษตร	พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา	ศูนย์ศึกษาฯนครราชสีมา+นครราชสีมา
79	น.ส.ลัดดา มมตะขบ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาฯนครราชสีมา+นครราชสีมา

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
80	นางอัมภา สุดยั้ง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ศูนย์ศึกษาฯนครราชสีมา+นครราชสีมา
81	นายสุรพันธ์ สุริยพันธ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	บุรีรัมย์
82	นายธเนศวร์ มานุจำ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	บุรีรัมย์
83	นายวิชญ์ภักดิ์ เอ็นยอด	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	บุรีรัมย์
84	นายนิคม เหล่าสมบัติ	พัฒนาการอำเภอ	มหาสารคาม
85	นายอภิพล พิทักษ์พล	พัฒนาการอำเภอ	มหาสารคาม
86	นายสมระลึก สุระมาศ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	มหาสารคาม
87	นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์	พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์	สุรินทร์
88	น.ส.วิจารย์นทร์ เปียบดีสุด	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สุรินทร์
89	นายวิลาศ บุญโต	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	ศรีสะเกษ
90	นายสมคิด คำเสียง	พัฒนาการอำเภอเมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ
91	นายมนตรี ประกอบศรี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	ศรีสะเกษ
92	นางอัจฉรา ศรีทานันท์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	อุบลราชธานี
93	นายบุญสม สีลาไหม	พัฒนาการอำเภอตาลสุม	อุบลราชธานี
94	นางจริญญา บุญธรรม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	อุบลราชธานี
95	นายศักดิ์ชัย รัชโพธิ์	พัฒนาการอำเภอภูมินารายณ์	กาฬสินธุ์
96	นางสมพงษ์ ตะระแจ่ม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กาฬสินธุ์
97	นายสุรพล แก้วอินธิ	หน.ก.ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน	นครพนม
98	น.ส. พิณพิชญา ก่อคุณ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	มุกดาหาร
99	นายสมบัติ จงจินากุล	หน.ก.ง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน	ยโสธร
100	นายเพชรสาคร ศรีอินทร์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ยโสธร
101	นายฐานันท์ ศรีพลี	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	ร้อยเอ็ด
102	นายเสงี่ยม แน่นอุดร	พัฒนาการอำเภอ	ร้อยเอ็ด
103	นางสุกัญญา ไชยพันธุ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	อำนาจเจริญ
104	นายธีระพงศ์ บรรณราช	พัฒนาการอำเภอพรหมคีรี	ศูนย์ศึกษาฯนครศรีธรรมราช+นครศรีธรรมราช
105	นายปรีดา บุษย์เพชร	พัฒนาการอำเภอสิชล	ศูนย์ศึกษาฯนครศรีธรรมราช+นครศรีธรรมราช
106	นายธวัช อนิลบล	พัฒนาการอำเภอ	ชุมพร

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
107	น.ส.ศรียุญา ใจเย็น	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	พังงา
108	น.ส.สุณีย์ น້ายาง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ภูเก็ต
109	นายมารี ชูดวง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ระนอง
110	นายไพศิษฐ์ อินทรโยธา	หน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน	สุราษฎร์ธานี
111	นายธนิศร์ เลขานุกิจ	พัฒนาการอำเภอท่าฉาง	สุราษฎร์ธานี
112	น.ส.ดาเรศ ชูยก	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ยะลา+ศูนย์ศึกษาฯยะยา+ศอ.บต.และช่วย ศอ.บต
113	นายธเรศ บาลทิพย์	พัฒนาการอำเภอกาบัง	ยะลา+ศูนย์ศึกษาฯยะยา+ศอ.บต.และช่วย ศอ.บต
114	นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	พัทลุง
115	นางสุกัลยา ทองขาว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	พัทลุง
116	นางเกษร แสงประสิทธิ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ตรัง
117	นายอนันต์ แสงชาติรี	หน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน	นราธิวาส
118	นางวนิดา แสงอรุณ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	นราธิวาส
119	นายสิทธิรัฐสรรงค์ จันท์ศรี	พัฒนาการอำเภอปะนาเระ	ปัตตานี
120	นายประโมทย์ ดำจวนลม	พัฒนาการอำเภอ	สงขลา
121	นางสุจิรา สัมพันธ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สงขลา
122	นายชาติรี รอดเสวก	พัฒนาการอำเภอละงู	สตูล
123	นายคทาเทพ กริ่งไกร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี+สระบุรี
124	นางสกาวิรัตน์ กลีบโกมุท	พัฒนาการอำเภอวังม่วง	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี+สระบุรี
125	นายณัฐกรธรรม แสนแสนท์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี+สระบุรี
126	นายอำนวยการ อ่อนเกลี้ยง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ชัยนาท
127	นางณัฐวดี สุพรรณทอง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	พระนครศรีอยุธยา
128	นายปราโมทย์ กิจปลื้ม	พัฒนาการอำเภอภาชี	พระนครศรีอยุธยา
129	นายบัญชา การีกลิ่น	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	พระนครศรีอยุธยา
130	น.ส.ถนอมจิต พุกชื่อ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ลพบุรี
131	นายเศรษฐ์ส่งศักดิ์ ต้นสอน	พัฒนาการอำเภอท่าหลวง	ลพบุรี
132	นายสมนึก นาคบุญธร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	อ่างทอง
133	นายศุภโชค สระทองขำ	หน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน	อุทัยธานี

คณะกรรมการดำเนินการ สอ.พช. (ข้าราชการ)

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	นายทวีป บุตรโพธิ์	รองอธิบดี	กรมการพัฒนาชุมชน
2	นางอัจฉราวรรณ มณีชัย	ผู้ตรวจราชการกรม	สำนักตรวจราชการกรม
3	น.ส.อรษา โพธิ์ทอง	ผู้ตรวจราชการกรม	สำนักตรวจราชการกรม
4	นายไพศาล สุขปัญญา	ผู้ตรวจราชการกรม	สำนักตรวจราชการกรม
5	นายชัยยา ขำสะอาด	ผู้อำนวยการ	ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
6	นางรักใจ กาญจนวีระ	ผู้อำนวยการ	กองประชาสัมพันธ์
7	น.ส.สมบัติ บางเหลือ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ/ผู้ช่วยคณะกรรมการ

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	นายนพดล ดาวอรุณ	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2	นายสงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
3	น.ส.กัลยวรรณ จันทร์อ่วม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจราชการกรม
4	น.ส.อภิญา เปรมปรี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กองประชาสัมพันธ์

รายชื่อกรรมการเลือกตั้ง (ข้าราชการช่วยงาน) ประชุมใหญ่สามัญ

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	นายสมภพ หิรัญศิริวัฒน์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กองการเจ้าหน้าที่
2	นายชัชชัย กล่อมเกลา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กองการเจ้าหน้าที่
3	น.ส.กาญจนภรณ์ โอบอ้อม	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	กองการเจ้าหน้าที่
4	น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วศรีอ่อน	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	กองการเจ้าหน้าที่
5	น.ส.จิตราภร จามสิทธิ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ	กองการเจ้าหน้าที่
6	นายบุญเลิศ สายทอง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กองการเจ้าหน้าที่
7	นายกิตติศักดิ์ แก้วบัณฑิตย์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กองการเจ้าหน้าที่
8	น.ส.ศิริยา ชูระหา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กองการเจ้าหน้าที่
9	น.ส.กาญจนาวดี แซ่อื้อ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กองการเจ้าหน้าที่
10	นายธนาภรณ์ เขียวท้วม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ศูนย์สารสนเทศ
11	นายธนชล คุณสวัสดิ์	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน	กองประชาสัมพันธ์
12	นายปิยกุล คุณแก้ว	นว.พช. ปฏิบัติการ	สพอ.เมืองสกลนคร